

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)  
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028  
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## KISS - รูปแบบการเล่น น่าสนใจ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในวสีจั่วหัว...

บางที่อ่านการเล่นไม่เห็น เพราะอาจจะไม่ได้เฝ้าจอ แต่ถ้าอ่านกราฟแล้วพอจะแปลความหมายได้ แม้ว่าจะช่วยไม่ได้มาก แต่กราฟ ก็ไม่เคยโกหกใคร เหมือนกันนะ อาจจะมีแต่ตัวเราเองนั่นแหละ ที่โกหกตัวเอง เสียมากกว่า... คำกล่าวแบบนี้ หวังว่าท่านที่เล่นหุ้นมานาน ก็น่าจะเคยได้ยินมาจากหลายๆ ที่อยู่แล้วกระมัง เห็นเมฆก็ไม่รู้หรือกว่า ใครเป็นคนกล่าวคนแรก แต่ก็ถือว่าเหตุผลที่น่าเอาไว้เป็นแบบอย่างเลยแหละ... เรื่องของทางเทคนิค บอกอะไรได้มากกว่าที่หลายๆ ท่านคิดไว้ก็ได้เช่นอย่าง หุ้นบาดตาเซียน ในวันวานนั้น ที่จริงแล้ว สัญญาณเริ่มจะดูสวย ดูน่าสนใจ มาตั้งแต่ระดับ 2.40 แล้วแต่ทำไมเห็นเมฆ พังจะมาเขียน เอาไว้ในเพจ หรือ เขียนในโบทวิเคราะห์บาดตาเซียนล่ะ คำตอบง่ายๆ เลยก็พึ่งจะกลับมาจากการพักอันเนื่อง ถึงไม่ได้เห็นไม่ได้เขียนถึงหุ้น JAS เอาเสียเลย แต่ถ้าก่อนหน้านั้น ใครมีหรือใครเห็นรูปแบบของสัญญาณ ก็น่าจะต้องมีหุ้นติดไม้ติดมือ หรือติดพอร์ตกันไปบ้างแหละ ไม่รู้ว่ามีอะไรแต่สุดท้ายแล้ว ราคาหุ้นก็จะบอกเราเองในภายหลังว่า มีอะไรในกอไผ่หรือเปล่า สุดท้าย กลายเป็นว่า มีจริงแต่เอาเป็น วันวาน อาจจะมีเปิดแรงไปหน่อยไหม จนหลายๆ คนก็ไม่กล้า อย่างที่กล่าวจั่วหัวไว้ในวันวานเลยก็ไม่ใช่ใครครับ หุ้นในตลาด ไม่ได้มีตัวเดียว... ถ้าตัวไหนทรงดี ๆ รูปแบบการเล่น ที่อ่านจากกราฟได้ชัดๆ ก็อย่ารอช้าก็แล้วกัน จังหวะการขึ้นแรงๆ หรือในจังหวะที่หลายๆ คนเริ่มจะมีความกล้าเข้ามามากๆ นั้น ก็อาจจะเป็นจังหวะขายของเราแทนเสียมากกว่าก็ได้...และขอไว้ว่า ถ้าเล็งเห็นผลจากกราฟ ก็อย่าถามหาเหตุ

### ดูตามเกม...

จริงๆ แล้ว อาการเริ่มจะมีให้เห็นใน 2 วันก่อนหน้าแล้ว หรือ จากการผ่านที่ระดับ 5.8 ขึ้นมา ก็น่าสนใจแล้ว หรือแม้ในวันวาน ราคาแถวๆ 6.0 ก็ยังน่าสนใจ... แต่วันนี้ ก็ยังน่าสนใจอยู่

แนวรับ : ...6.20-6.00 และ ไม่ต่ำกว่า 5.80 จะอุ่นใจกว่า

เป้าหมาย : ...7.00-7.20 และน่าจะคาดหวังได้ถึงระดับ 8.0

Price Chart...(KISS)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น KISS... เห็นอาการชัดเจนว่า อาจจะไปได้ด้วยรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ที่เห็นอยู่ว่าการขึ้นมาแล้วพักตัว แล้วผ่านแนวต้านทางโครงสร้างได้ก็แปลว่า การขึ้นระลอกใหม่ หรือรอบใหม่ ก็อาจจะมีระยะทางการขึ้น คล้ายๆ กับรอบที่ผ่านมาได้นั่นเอง หรือ ถ้าจะอ่านจากรูปแบบของ MA. ที่ยังมีสัญญาณในแนวโน้มเชิงบวกด้วยแล้วนั้น การขึ้นน่าจะยังคงเป็นต่อถ้าจะเอาเป้าหมายเบื้องต้น แบบค่อยเป็นค่อยไปก่อนก็หวังขายเล่นรอบแถวๆ 7.00-7.20 ได้... แต่ถ้าจะหวังมากกว่านั้น ก็ยังพอได้อยู่เหมือนกัน แต่ตามโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างใหญ่ๆ ก็จะมีแนวต้านสำคัญที่ 8+/- การวางเกมการเล่น ก็อาจจะแบ่งขายเป็นไม้ๆ ไป ก็ได้